

## จังหวัด Can Tho : ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ Mekong Delta



ในบรรดาจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta) ทางตอนใต้ของเวียดนาม จังหวัด **Can Tho** ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางของพื้นที่ ประกอบด้วยมีเส้นทางคมนาคมสำคัญทั้งทางบกและทางน้ำหลายสายมาบรรจบกัน ซึ่งเอื้อต่อการคมนาคมขนส่งทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ จังหวัด Can Tho ยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันถูกยกให้เป็นจังหวัดที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการบริการ ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค

ทั้งนี้ นอกจากการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จังหวัด Can Tho ยังถูกจับตามองจากนักลงทุนต่างชาติในฐานะจังหวัดที่น่าลงทุนไม่แพ้นครโฮจิมินห์ เนื่องจากมีความโดดเด่นทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มาก



จังหวัด **Can Tho** เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

### ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด Can Tho

จังหวัด Can Tho เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่ราว 139,000 เฮกตาร์ มีประชากรราว 1.2 ล้านคน และประชากรมีรายได้ต่อหัวมากกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของจังหวัด Can Tho ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยภาคเกษตรกรรมมีส่วนร้อยละ 18 ของ GDP ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างมีส่วนร้อยละ 36 ของ GDP และภาคบริการและการค้ามีส่วนร้อยละ 46 ของ GDP ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จังหวัด Can Tho จึงเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ทั้งของท้องถิ่นและต่างชาติหลายแห่ง รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินอื่นๆ อาทิ บริษัทประกันภัย และบริษัทเงินทุน นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาทิ Cuu Long



ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นในจังหวัด **Can Tho**

Delta Rice Research Institute รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง อาทิ Can Tho University และ Medical and Pharmaceutical University ซึ่งส่งผลให้จังหวัด Can Tho มีบทบาทสำคัญในหลายด้าน จนถูกขนานนามว่า “A Multifunctional Centre” ของจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง



Can Tho University

### นโยบายพัฒนาจังหวัด Can Tho



สภาพบ้านเมืองในจังหวัด Can Tho

รัฐบาลเวียดนามผ่านมติ Resolution 45-NQ/TW เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งมติดังกล่าวมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับจังหวัด Can Tho ให้มีความทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเน้นการรักษาความสะอาดภายในจังหวัดเพื่อให้จังหวัด Can Tho มีความน่าอยู่อาศัยมากขึ้น ขณะเดียวกันยังกำหนดให้จังหวัด Can Tho เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ และด้านวัฒนธรรม ของพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นประตูสู่พื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนล่าง นอกจากนี้ มติดังกล่าวยังกำหนดทิศทางในการยกระดับจังหวัด Can Tho สู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามคาดว่าจังหวัด Can Tho จะก้าวขึ้นมาเป็นจังหวัดในระดับแนวหน้าของประเทศได้ภายในปี 2553 และก้าวขึ้นมาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมได้ก่อนปี 2563

ทั้งนี้ ในส่วนของการบริหารระดับจังหวัด คณะกรรมการประชาชนของจังหวัด Can Tho (People's Committee of Can Tho City) ยังมีนโยบายที่สำคัญอื่นๆ ในการพัฒนาจังหวัด Can Tho ดังนี้

- การปฏิรูปการบริหารงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- การปรับปรุงสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนต่างชาติให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
- การกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง โดยเน้นการลงทุนในระบบคมนาคมขนส่ง
- การให้ความร่วมมือทั้งในด้านการค้าและการลงทุนกับจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจร่วมกัน
- การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นการผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าและลดการเกิดมลพิษ

### นโยบายดึงดูดการลงทุน

ในการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัด บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง คณะกรรมการประชาชนของจังหวัด Can Tho พยายามปรับปรุงนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการประชาชน จะให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนโดยรับผิดชอบต่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น อาทิ แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา รวมทั้งวางระบบโทรคมนาคม ให้กับโครงการลงทุนที่ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Parks : IPs) หรือในพื้นที่อุตสาหกรรมและงานฝีมือทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท (Centers of Industry and Handicrafts of Districts and Rural Districts) ขณะที่โครงการลงทุนในภาคการท่องเที่ยว คณะกรรมการประชาชน จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยงบประมาณของจังหวัดสำหรับโครงการลงทุนที่มีเงื่อนไขตรงตามทิศทางจังหวัดกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการประชาชน ยังให้ความช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติในการฝึกแรงงาน โดยให้นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการจ้างแรงงานที่มีความสามารถในด้านวิชาชีพเป็นจำนวนมากสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อเปิดรับสมัครแรงงานงานเพื่อรับการฝึกวิชาชีพ ซึ่งแรงงานที่รับสมัครต้องอาศัยอยู่ในจังหวัด Can Tho อย่างถาวร โดยคณะกรรมการประชาชน จะลดค่าใช้จ่ายในการฝึกแรงงานให้กับโครงการลงทุน ดังนี้

- ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกแรงงานลงร้อยละ 30 สำหรับโครงการลงทุนที่ต้องการฝึกแรงงานจำนวน 200-300 คน
- ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกแรงงานลงร้อยละ 40 สำหรับโครงการลงทุนที่ต้องการฝึกแรงงานจำนวน 300-500 คน
- ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกแรงงานลงร้อยละ 50 สำหรับโครงการลงทุนที่ต้องการฝึกแรงงานจำนวนมากกว่า 500 คนขึ้นไป

เป็นที่สังเกตว่าการที่จังหวัด Can Tho ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประกอบกับความโดดเด่นในด้านอื่นๆ ล้วนมีส่วนช่วยผลักดันให้จังหวัด Can Tho กลายเป็นแรงผลักดันให้จังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ



นิคมอุตสาหกรรม Tra Noc 1



โรงงานผลิตรถยนต์  
ในนิคมอุตสาหกรรม Tra Noc 2

อย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเขตเศรษฐกิจหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของเวียดนาม ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นในหลายด้านของจังหวัด Can Tho จึงเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปแสวงหาช่องทางดำเนินธุรกิจในจังหวัดดังกล่าว ซึ่งยังมีโอกาสทางธุรกิจรออยู่อีกมาก

ส่วนวิจัยธุรกิจ 2 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ

พฤษภาคม 2552